

BÀI TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ Y TẾ, PHÒNG KHÁM VÀ CÁC NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tỉnh đã có ca bệnh trong cộng đồng. Trung tâm y tế huyện, tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn huyện như sau:

- Đối với các cơ sở y tế, phòng khám bệnh.

- Phải thực hiện nghiêm công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh ngay từ khi đến cổng, cửa tiếp đón của cơ sở khám bệnh. Sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm... đến khám bệnh, yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt, khai thác thông tin dịch tễ và thực hiện xét nghiệm nhanh với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Cần hạn chế tối đa người nhà, người thân đến, hạn chế nhập viện nội trú khi không thực sự cần thiết, rà soát bố trí khoa, phòng và quy trình khám, chữa bệnh hợp lý... không để người bệnh phải nằm ghép; bố trí khoảng cách ít nhất là 2m giữa các giường bệnh.

- Đối với các nhà thuốc, quầy thuốc nhỏ lẻ.

- Khi người dân đến mua thuốc cảm cúm, ho, sốt... nhà thuốc phải thông tin ngay đến Trạm y tế để được tư vấn, theo dõi sức khỏe. Đồng thời các cơ sở nhà thuốc, quầy bán lẻ cần thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc, các quy trình bán thuốc và thông tin tư vấn thuốc đầy đủ, rõ ràng, chính xác và cần có cuốn sổ ghi chép thông tin cần thiết như; ngày tháng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại... của người đến mua thuốc.

Nếu trường hợp có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở... cần phải hướng dẫn người bệnh khai báo y tế và liên hệ với trạm y tế hoặc trung tâm y tế để theo dõi, giám sát sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid-19, đây là biện pháp cấp bách để tránh sự lây lan và cũng để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19, tại các nhà thuốc, quầy thuốc không được chủ quan, lơ là hãy thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khách mua thuốc cũng tuân thủ nghiêm các quy định của nhà thuốc nhằm phát huy vai trò là đầu mối phát hiện được người nghi mắc Covid-19.

Người viết tin

Nguyễn Thị Hà

Nga Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2021

